

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban cơ quan UBND huyện;
- Điện lực Nga Sơn.

Thực hiện công văn số 115/HĐND-TT ngày 29/12/2017 về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XIX. UBND huyện đã giao nhiệm vụ, chỉ đạo các phòng, ban UBND huyện tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, sau khi Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp từ các phòng ban và báo cáo Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện yêu cầu cần làm rõ thêm kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban theo chức năng nhiệm vụ bổ sung, làm rõ một số kiến nghị của cử tri theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện như sau:

**I. Lĩnh vực NN&PTNT:**

1. Cử tri Nga Thủy đề nghị cho chuyển 51 ha đất (thôn 7, 8, 9) bị bỏ hoang do thiếu nguồn nước tưới sang mô hình ao vườn, trang trại tổng hợp:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn làm việc với lãnh đạo UBND xã Nga Thủy; sau buổi làm việc đã có công văn chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể đối với UBND xã Nga Thủy về nội dung cử tri đề nghị.

*(Thường trực HĐND yêu cầu nêu rõ công văn chỉ đạo).*

2. Cử tri các xã tiếp tục đề nghị UBND huyện kiểm tra và có kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường, kênh, cống... để đảm bảo tưới tiêu

- Về kiên cố hóa kênh ông Ty:

Kênh ông Ty là kênh tưới tiêu kết hợp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp vùng đồng biển xã Nga Tân, hiện tại hệ thống kênh trên địa bàn huyện mới chỉ kiên cố hóa được kênh tưới; hệ thống kênh tiêu trên địa bàn huyện chưa được kiên cố hóa do kinh phí đầu tư đòi hỏi rất lớn trong khi nguồn lực của huyện lại có hạn. Vì vậy kênh Ông Ty cũng như các kênh tiêu khác trên địa bàn toàn huyện sẽ được kiên cố hóa khi kêu gọi được các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách cấp trên hoặc khi mà nguồn ngân sách của huyện đáp ứng được.

*(Thường trực HĐND yêu cầu xem lại kênh này thuộc thẩm quyền của xã hay huyện)*

- Về nâng cấp tuyến đê Sông Hoạt:

Đê sông Hoạt là đê địa phương quản lý có chiều dài 15,4km qua 5 xã Nga Thăng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường và Nga Thiện; đê được nâng cấp rất nhiều lần từ đắp thủ công và sau này gần nhất là đắp bằng cơ giới, thời gian đắp gần nhất vào năm 2008, tất cả các lần đắp bồi trúc đều từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Các chỉ tiêu thiết kế về mặt đê, mái đê, cao độ phòng lũ cơ bản đảm bảo theo quy hoạch phòng chống lũ. Tuy nhiên qua nhiều năm sử dụng, đê chưa được kiên cố và chịu tác động nhiều của thiên tai cũng như hạn chế trong công tác quản lý, một số đoạn do sạt

trượt; một số đoạn nhân dân trồng cây, xây dựng trái phép; một số đoạn nhân dân đào ao sát chân đê gây nguy hiểm, mất an toàn về mùa mưa bão.

Hàng năm UBND huyện đã dành một nguồn kinh phí nhất định để sửa chữa, tu bổ như đắp sạt trượt, sửa chữa các cống dưới đê, tôn cao mặt đê và cứng hóa mặt đê phục vụ cho đi lại của nhân dân cũng như thuận tiện trong kiểm tra phòng chống thiên tai. Năm 2017 được tỉnh đầu tư dự án 3 tỷ đồng để khắc phục sự cố đê tại làng chiến Thắng xã Ba Đình.

Với quy hoạch phòng chống lũ mới, các chỉ tiêu được nâng lên và kinh phí rất lớn để nâng cấp kiên cố hóa tuyến đê này. UBND huyện đã có văn bản đề xuất với tỉnh để xin vốn cũng như kêu gọi các nguồn vốn từ trung ương để nâng cấp cũng như bê tông hóa tuyến đê mà cử tri đã đề nghị.

**(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời ngắn gọn và thuyết phục hơn).**

- Về dự án cầu Điền hộ ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước sông Càn:

## **II. Lĩnh vực KT-HT.**

Cử tri các xã đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện như: Tuyến đường Nga Vịnh, Ba Đình đi Nga Thắng; Tuyến đường từ ngã ba Minh Hùng xã Nga Liên; tuyến đường Tỉnh lộ 524 từ trường Mai Anh Tuấn đi Nga An; Tuyến đường Tân, Tiến, Thái; Tuyến đường Núi Sến Đình Xuân Đài và Tuyến đường ven sông Hưng Long từ cây xăng Nga Thanh đi cống Mộng Giường:

- Tuyến đường Núi Sến Đình Xuân Đài (đoạn Nga Thắng đi Nga Mỹ):

Tuyến đường Núi Sến – Đình Xuân Đài có chiều dài trên 8km được đầu tư nâng cấp từ năm 2004 bằng nguồn ngân sách huyện với quy mô cấp 6 đường đồng bằng, tuyến này đã có một số đoạn xuống cấp. UBND huyện đã lập kế hoạch và giao đội bảo dưỡng cầu đường duy tu bảo dưỡng từ vốn sự nghiệp giao thông năm 2018.

**(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời lại nêu rõ nguyên nhân).**

- Tuyến đường ven sông Hưng Long từ cây xăng Nga Thanh đến cầu Hói Đào đi cống Mộng Giường:

Tuyến đường mà cử tri Nga Thanh đề nghị là tuyến mới và có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế đối với xã Nga Thanh, đồng thời nhằm phân luồng giảm tải giao thông ở tuyến tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh. Tuyến này UBND huyện đã cho lập quy hoạch, giao cho UBND xã Nga Thanh nghiên cứu phương án GPMB trên cơ sở thu hồi đất hành lang kênh Hưng Long, với tinh thần hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi và sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công ở các năm tiếp theo.

**(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời lại, xem lại tuyến đường có phải là rất quan trọng không).**

- Cử tri xã Nga Trung: Đề nghị ngành điện có kế hoạch di dời đường điện 10 KV từ trường THPT Nga Sơn đi Nga Thủy làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và mất an toàn cho nhân dân.

Việc này Điện lực Nga Sơn đã trả lời cử tri xã Nga Trung rất nhiều lần cụ thể: đường dây nhánh rẽ Nga Trung 1 được xây dựng năm 1979 và bàn giao nguyên trạng cho ngành điện năm 2001, các hộ gia đình được giao đất từ năm 1990 đến năm 2010 và đã được cấp Quyền sử dụng đất. Có nghĩa là đường dây được xây dựng trước khi cấp đất cho các hộ dân.

Luật đất đai năm 2013 quy định trong khoản 3 điều 89 về bồi thường thiệt hại về nhà và công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, quy định các dự án hạ tầng đầu tư sau này cần giải phóng mặt bằng có công trình điện khi di dời phải có kinh phí đền bù di chuyển nên trong các trường hợp Điện lực đều không có kinh phí di chuyển đường dây.

*(Thường trực HĐND yêu cầu Điện lực Nga Sơn xem và trả lời lại).*

*- Về dự án cầu Điện hộ ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước sông Càn:*

Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí thanh thải mố cầu, mở rộng mặt cát sông tại vị trí cầu cũ, UBND huyện đang chờ ý kiến trả lời của Cục đường bộ Việt Nam, nếu Cục đường bộ Việt Nam không đồng ý, UBND huyện sẽ trình đề xin ý kiến HĐND huyện kỳ họp thứ Sáu về chủ trương dùng nguồn kinh phí từ ngân sách huyện.

*(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời rõ hơn, mố cầu chỉ là 1 nguyên nhân, còn nguyên nhân khác quan trọng hơn là cần phải nâng cấp tuyến Quốc lộ 10 đủ cao trình để cân dòng chảy).*

### **III. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường:**

*- Nhóm ý kiến về cấp GCN QSD đất tồn đọng, đất nông nghiệp, đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt kế hoạch:*

UBND huyện chỉ đạo quyết liệt phòng Tài nguyên & Môi trường, các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn việc cấp GCNQSD đất tồn đọng, đến nay toàn huyện đã cấp GCN QSD đất đạt 96% các trường hợp đủ điều kiện đảm bảo yêu cầu đặt ra và là đơn vị trong tốp đầu của tỉnh về cấp GCN QSD đất. Tuy nhiên số lượng tồn đọng 4 % là những hồ sơ phần lớn không đủ điều kiện cấp GCN QSD đất và có nhiều vướng mắc, bất cập trong chính sách đất đai hiện hành.

Năm 2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND huyện về kế hoạch cấp GCN QSD đất ở còn tồn đọng và phương án xử lý một số vướng mắc trong công tác cấp GCN QSD đất ở còn tồn đọng qua các thời kỳ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kê khai, đăng ký, phân loại các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp GCN QSD đất; thành lập và phân công Ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất đã thực hiện các đợt kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp GCN QSD đất tại 25 xã, thị trấn còn tồn đọng, đã giải quyết cấp trên 782 trường hợp đủ điều kiện và đã chỉ đạo các xã, thị trấn còn tồn đọng tiếp tục rà soát, phân loại trên 2.000 trường hợp tồn đọng và báo cáo làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường (đã làm việc tại các xã: Nga Điền, Nga Phú, Nga Thiện, Nga Yên, Nga Vịnh và tiếp tục đề nghị làm việc với một số đơn vị có số lượng tồn đọng lớn, đặc thù) để rà soát, phân loại xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết từng trường hợp cụ thể (cho cử tri toàn huyện, Nga Điền, Nga Phú, Nga Thạch).

*(Thường trực HĐND yêu cầu viết ngắn hơn, đã giải quyết được bao nhiêu?*

*Còn tồn đọng bao nhiêu, kế hoạch thời gian giải quyết).*

*- Về cấp GCN QSD đất Nông nghiệp sau dồn, đổi ruộng đất:*

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 31/3/2016 về cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn, đổi ruộng đất; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo

đồng thời thành lập và phân công Ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chỉ đạo, nghiệm thu cấp xã, cấp huyện.

- Chỉ đạo 16 đơn vị đã phối hợp với tư vấn kiểm tra, nghiệm thu nhưng chưa đạt yêu cầu: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Trường, Nga Thành, Nga Văn, Nga Mỹ, Nga Hải, Nga Nhân, Nga Giáp, Thị trấn, Nga An, Nga Thiện, Nga Hưng căn cứ kết quả nghiệm thu đầu mỗi với đơn vị tư vấn đo đạc tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu lại đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện cấp GCN QSD đất.

- Đối với các đơn vị còn lại (11 đơn vị) tiếp tục đầu mỗi với đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành số liệu đo đạc để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu.

***(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời rõ đã có bao nhiêu xã hoàn thành? Khoảng đến khi nào xong).***

- Về cấp GCN QSD đất ở sau đấu giá quyền sử dụng đất:

Đã thực hiện xong việc cấp GCN QSD đất và thực hiện giao đất cho các trường hợp trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (kể cả các trường hợp phải điều chỉnh, đã thực hiện điều chỉnh MBQHCT dân cư tỷ lệ 1/500).

Tại Văn phòng ĐKQSD đất huyện không có hồ sơ tồn đọng sau đấu giá QSD đất các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

***(Thường trực HĐND yêu cầu trả lời rõ theo kết luận của chủ tọa kỳ họp.)***

- Về vấn đề cử tri xã Nga Giáp phản ánh: hiện tượng đốt chất thải của Công ty may (HMT) tại xã Nga Thành gây mùi khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng TNMT phối hợp với UBND xã Nga Thành làm việc với Công ty may (HMT), qua kiểm tra không có hiện tượng đốt vãi vụn thừa mà do quá trình nhóm lò nồi hơi phục vụ là sản phẩm may mặc (có khói đen bốc lên 5 đến 7 phút ban đầu khi dùng dầu và than đốt). Công ty may (HMT) cam kết sẽ khắc phục tình trạng trên.

***(Thường trực HĐND yêu cầu kiểm tra lại xem đốt vải hay da dày).***

Sau khi giải quyết các một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, gửi báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND) bằng văn bản và qua địa chỉ email: quangvp.ngasson@gmail.com trước ngày 30/5/2018.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Maí Đình Hiếu**